

Số: /BC-UBND Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã Quang Trung năm 2024

Thực hiện báo cáo định kỳ, UBND xã Quang Trung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC

1. Quy chế làm việc của UBND xã

Quy định về các nội dung có liên quan tới trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan và nhân dân trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã như: Quy trình, cách thức giải quyết công việc của UBND xã theo thẩm quyền; Quan hệ công tác giữa UBND xã với Đảng ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội xã; chuẩn bị, tham gia cuộc họp của UBND xã; thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định và một số nội dung liên quan khác nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó quy định cụ thể về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND xã Quang Trung. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã; công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Trưởng thôn, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND xã Quang Trung chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

2. Kết quả thực hiện

UBND xã Quang Trung thực hiện đúng quy trình, cách thức giải quyết công việc theo thẩm quyền theo Quy chế làm việc của UBND xã đã ban hành; UBND xã Quang Trung đã tuân thủ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. Luôn chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của

HĐND xã; phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã; cán bộ, công chức xã đã sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của UBND xã Quang Trung ngày càng từng bước đi vào nề nếp, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

UBND xã duy trì liên hệ thường xuyên với các phòng, ban chuyên môn thị xã; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việc; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác theo yêu cầu của huyện và các cơ quan chuyên môn thị xã; các báo cáo đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

Việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị cho các phiên họp của UBND xã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các yêu cầu về nội dung và an toàn thông tin.

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND xã (nhiệm kỳ 2021- 2026); trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND xã, Chủ tịch UBND xã và nhiệm vụ cấp trên giao, UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn phòng – Thống kê chủ trì thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã việc triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện.

3. Hạn chế, nguyên nhân

a) Hạn chế

- Việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đã có nhiều cố gắng nhưng có những việc hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ triển khai mới chủ yếu dừng lại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, việc thực hiện trên thực tế còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

- Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức có thời điểm còn chưa nghiêm.

b) Nguyên nhân

- Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong một số thời điểm thiếu quyết liệt, có lúc chưa linh hoạt; sự phối kết hợp của các ngành, cơ quan, đơn vị, giữa các công chức chưa chặt chẽ, sự nỗ lực, cố gắng trong bộ máy chính quyền chưa đồng đều. Chất lượng tham mưu, đề xuất chưa đạt yêu cầu, tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng, chưa toàn diện.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thường xuyên. Việc theo dõi, đôn đốc đối với các kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền còn có việc còn chưa kịp thời, một số việc để quá thời gian yêu cầu.

II. KIẾN NGHỊ

Đối với UBND cấp xã, việc thực hiện chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số đã bước đầu thay đổi nhiều quy trình, các bước giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Việc chuẩn bị các điều kiện, tổ chức các Hội nghị, cuộc họp đã có nhiều thay đổi về phương thức thực hiện đòi hỏi yêu cầu bổ sung về hạ tầng công nghệ thông tin.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy chế làm việc của UBND xã 2024./.

Nơi nhận:

- UBND tx (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thắng